

บทบรรณาธิการ

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 สามารถตีพิมพ์เผยแพร่อย่างรวดเร็ว ด้วยความอนุเคราะห์ในการพิจารณาต้นฉบับของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน ดังรายนามที่ระบุไว้ท้ายเล่มของวารสาร ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านมีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับผู้เขียน ในการเพิ่มเติมและปรับแก้บทความให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารฉบับนี้ประกอบด้วยบทความจำนวน 11 เรื่อง ซึ่งมีเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร (Aim and Scope) ที่กำหนดไว้ 5 สาขาวิชาย่อย (Sub-Subject Areas) โดยฉบับนี้มีบทความด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความเต็มใจจ่ายในบริบทของการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง และบริบทของการป้องกันความเสียหาย ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ขณะที่บทความด้านการจัดการ เกี่ยวข้องกับการจัดการ โลจิสติกส์ ซึ่งศึกษาการจัดการเส้นทางการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการขนส่งของบริษัทผู้ผลิตน้ำตาล สำหรับบทความด้านการตลาด มีประเด็นที่ครอบคลุมการศึกษาปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ และความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ รวมถึงการศึกษาความภักดีต่อตราสินค้าในบริบทธุรกิจขายตรง และการศึกษาเทคโนโลยีทางการตลาดดิจิทัลในบริบทของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาดดิจิทัล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ ยังมีบทความด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านการออกแบบระบบบัญชี และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นอกจากนี้ ยังมีบทความที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ สามารถรองรับการนำไปประกอบการศึกษา คำนคว้า การอ้างอิงของนักศึกษาและนักวิชาการ ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปประกอบการกำหนดแนวปฏิบัติ และกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
บรรณาธิการ